



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๔๙-๖๑๗๒

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที ๕ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ หน้า ๑๓ มูลค่าข่าว ๔๐,๘๒๔.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

จัดค่ายเยาวชนไทยต้านโกง

ศูนย์คุณธรรมหวังปลูกสำนึกดี-สร้างพลเมืองคุณภาพ

● ศูนย์คุณธรรม ร่วมภาคีเครือข่ายจัดค่ายเยาวชนไทยไร้คอร์รัปชัน หวังปลูกฝังจิตสำนึกเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้ต่อต้านการโกง การคอร์รัปชันทุกชนิด เกิดแรงกระเพื่อมนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสร้างพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในอนาคต เผยดำเนินการมาแล้ว 4 รุ่น มีเครือข่ายเยาวชนประมาณ 400 คน และเตรียมจัดอบรมรุ่น 5 ในเดือน พ.ศ.59 ที่ภาคใต้

นายสิน สีสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นปัญหาใหญ่ นับวันมีแต่จะมีทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นและเสี่ยงที่จะทำให้สังคมไทยเข้าสู่ขั้นวิกฤตอย่างเต็มรูปแบบ ถึงแม้คนจะได้รับการศึกษามากขึ้น แต่กลับขาดการปลูกฝังเรื่องคุณธรรม เห็นได้จากรายงานผลการจัดอันดับคอร์รัปชันโลก ประจำปี 2557 ซึ่งมีการจัดอันดับประเทศทั่วโลก 175 ประเทศ พบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 85 ของโลก ได้คะแนน 38 คะแนนจาก 100 คะแนน เพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนจะต้อง

ร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ทางศูนย์คุณธรรมจึงร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชัน Youth 2020” ขึ้น เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชน โดยใช้มิติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมความซื่อตรง โปร่งใส ตามนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาล ผสมเข้ากับแนวทางการปลูกฝังด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

“ที่ผ่านมาศูนย์คุณธรรมและภาคีเครือข่ายได้จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชัน หรือ Youth 2020 มาอย่างต่อเนื่อง จนเวลานี้ดำเนินการไปแล้ว 4 รุ่น มีเด็กและเยาวชนผ่านการอบรมประมาณ 400 คน และเร็วๆ นี้จะจัดค่ายรุ่นที่ 5 ประมาณเดือนพฤษภาคม 2559 ที่ จ.สุราษฎร์ธานี คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประมาณ 50 คน อย่างไรก็ตามเรามุ่งหวังที่จะพัฒนาเยาวชนกลุ่มนี้เป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และเป็นผู้นำการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและขยายผลต่อไป

สถานศึกษาที่เขาศึกษาอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ทำให้เกิดการสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพกลายเป็นพลังสำคัญต่อการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมต่อไปในอนาคต” นายสิน กล่าวและว่า สำหรับประชาชนทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่สนใจองค์ความรู้ด้านคุณธรรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์คุณธรรม โทรศัพท์ 0-2644-9900 หรือ www.moralcenter.or.th

ด้าน นายณภดล จันโหมง นิสิตภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตัวแทนผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 3 กล่าวว่า การเข้าร่วมกิจกรรมทำให้ได้เห็นมุมมองของปัญหาว่า การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ร้ายแรง สร้างความเสียหายให้แก่ทุกภาคส่วน ทั้งความเหลื่อมล้ำ ปัญหาปากท้อง สวัสดิการสังคม รวมถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนงบประมาณไม่ได้ลงไปพัฒนาประเทศชาติและสวัสดิการประชาชน กลับถูกกักตุนให้เหลือเพียงน้อยนิด ซึ่งจากการเข้าค่ายทำให้เริ่มตระหนักว่า เราไม่ควรนิ่งเฉย เราควรต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

